

D5 - 

4.แบบกรอกข้อมูลเกณฑ์วัดมาตรฐานบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต สำหรับบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกฤษฎมนตรี ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลตอนก้ายาน      อำเภอ      เมืองสุพรรณบุรี      จังหวัด      สุพรรณบุรี

4.1 รายชื่อบุคลากรท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ชื่อ - สกุล      นางสาวศุภานันท์ พวงพันธ์      ตำแหน่ง      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข      เบอร์มือถือ      091-7419380  
 เบอร์โทรศัพท์      035 - 545759      E-mail      Bin.2554@hotmail.com

4.2 ข้อมูลทั่วไปด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ที่	ประเภทข้อมูล	หน่วยนับ	จำนวน / ปริมาณ ในปีงบประมาณ 2559 (ณ 30 ก.ย. 2559)	หมายเหตุ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1	จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-45 ปี)	คน	2005	
2	จำนวนผู้ยากจน (รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน)	คน	N.A.	
3	จำนวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	คน	214	
	จำนวนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี	คน	N.A.	
4	จำนวนผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	คน	N.A.	
5	จำนวนโรงพยาบาล/สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิทั้งหมดในพื้นที่	แห่ง	-	
6	จำนวนสถานีอนามัย/รพ.สต.	แห่ง	2	
7	ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท.	แห่ง	-	
8	สถานีอนามัยถ่ายถ่ายไอออน หรือสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ	แห่ง	-	
9	จำนวนแพทย์ทั้งหมดในพื้นที่	คน	-	
	จำนวนแพทย์ที่สังกัด อบท.	คน	-	

ที่	ประเภทข้อมูล	หน่วยนับ	จำนวน / ปริมาณ ในปีงบประมาณ 2559 (ณ 30 ก.ย. 2559)	หมายเหตุ ทำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
10	จำนวนทันตแพทย์ทั้งหมดในพื้นที่	คน	-	
	จำนวนทันตแพทย์ที่สังกัด อปท.	คน	-	
11	จำนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดในพื้นที่	คน	2	
	จำนวนพยาบาลวิชาชีพที่สังกัด อปท.	คน	-	
12	จำนวนเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งหมดในพื้นที่	คน	-	
	จำนวนเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สังกัด อปท.	คน	-	
13	จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดในพื้นที่	คน	6	
	จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สังกัด อปท.	คน	-	
14	จำนวน อสม. ทั้งหมดในพื้นที่	คน	117	
	จำนวน อสม. ที่สังกัด อปท. หรือได้รับการสนับสนุนจาก อปท.	คน	-	
15	จำนวน อสม. ทั้งหมดในพื้นที่	คน	5	
	จำนวน อสม. ที่สังกัด อปท. หรือได้รับการสนับสนุนจาก อปท.	คน	-	
16	จำนวนศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ	แห่ง	-	
	จำนวนศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.	แห่ง	-	
	จำนวนศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชน/มูลนิธิ	แห่ง	-	
17	จำนวนศูนย์การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อของ อปท.	แห่ง	-	

18 ปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาความรุนแรงด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตในเขต อปท.

1. ....
  2. ....
  3. ....
- 19 โครงการหลักของ อปท. เพื่อแก้ปัญหาในด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตพื้นฐาน (Flagship Project)
1. ....
  2. ....
  3. ....

4.3. เกณฑ์วัดขีดความสามารถและด้านคุณลักษณะ บุคลากรทางสังคม และคุณภาพชีวิต

4.3.1. การสังเกต (เกณฑ์วัดระดับพื้นฐาน)

ที่	เกณฑ์ที่วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ทำได้ดี ดำเนินการ (เลือก✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายจ่ายจริงที่ได้ดำเนินการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)				
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบวัสดุ/งบวัสดุ/ วัสดุคงทน	งบลงทุน	รวม	
ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี											
1	จำนวนโครงการที่ อบท. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มสตรี	โครงการ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ					
2	จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบท. ดำเนินการใน ระหว่างปี	โครงการ	คน		(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ					
3	จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบท. เมื่อ เทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	โครงการ	คน		(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ					
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ											
4	จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ อบท. ดำเนินการ	โครงการ	1		( )	(✓) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ					
	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบท.	คน	140								
	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบท. เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	ร้อยละ	9.34								

ที่	เกณฑ์ชี้วัด	หน่วยงาน	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ภาคione ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายชื่อจริงที่ใช้ดำเนินการปี 2559 (จึงในและนอกข้อบัญญัติ)			
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบให้ยืม/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม
5	จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ อบท. ได้ดำเนินการในงบประมาณ	โครงการ			(✓)	<input type="checkbox"/> อบท. ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น <input type="checkbox"/> จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น <input type="checkbox"/> สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							คน			
6	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก อบท.	ร้อยละ			(✓)	<input type="checkbox"/> อบท. ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น <input type="checkbox"/> จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น <input type="checkbox"/> สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							ร้อยละ			
7	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ อบท. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ	โครงการ			(✓)	<input type="checkbox"/> อบท. ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น <input type="checkbox"/> จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น <input type="checkbox"/> สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
8	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ อบท. ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของชุมชนครอบครัวและชุมชน	โครงการ			(✓)	<input type="checkbox"/> อบท. ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น <input type="checkbox"/> จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น <input type="checkbox"/> สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
9	จำนวนโครงการ/กิจกรรมของทางออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ บริการปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	โครงการ			(✓)	<input type="checkbox"/> อบท. ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น <input type="checkbox"/> จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น <input type="checkbox"/> สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				

ที่	เขตชีวิต	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ทางนี้ได้ ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายจ่ายจริงที่ได้ดำเนินการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)			
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบวัสดุ/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม
10	จำนวนโครงการที่ อบท. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรม นันทนาการในรอบปี	โครงการ			<input checked="" type="checkbox"/>	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
11	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ อบท. สนับสนุน	ร้อยละ				( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
	จำนวนโครงการที่ อบท. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในการฝึกอบรมหรือการค้นคว้าค้นคว้า	โครงการ	1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	( )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
12	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. เกี่ยวกับ การให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู ผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ	โครงการ			<input checked="" type="checkbox"/>	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
	จำนวนผู้ที่พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู จาก อบท. เมื่อเทียบกับผู้ที่พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	คน								
13	ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู จาก อบท. เมื่อเทียบกับผู้ที่พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	ร้อยละ				( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. เกี่ยวกับ การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบท. หรือการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ	โครงการ	1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	( )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างมาจากนอกตำบล/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
	จำนวนผู้ที่พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบท.	คน	30							
	ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบท. เมื่อเทียบกับ ผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ	ร้อยละ	13.27							

ที่	เกณฑ์ชี้วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากมีได้ ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินการ (เลือกวิธี ✓)	รายงานผลจริงที่ได้ดำเนินการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)			รวม
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบค่าตอบแทน/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	
14	ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบท. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	ร้อยละ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( )จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
15	ร้อยละของผู้พิการได้ลงทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ อบท.	ร้อยละ	18.09		( )	( ✓ ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( )จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
16	ร้อยละของจำนวนที่นั่งในอาคาร อบท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องนั่งสำหรับผู้พิการ	ร้อยละ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( )จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
17	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบท. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้พิการในชุมชน จำนวนผู้ที่ทำในชุมชนที่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจาก อบท. จำนวนอาสาสมัครผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. สัดส่วนจำนวนผู้ทำในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก อบท. ต่ออาสาสมัครผู้พิการจำนวน 1 คน	โครงการ คน คน คน			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( )จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอชไอวี และผู้ติดยาเสพติด										
18	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. เกี่ยวกับทางสุขภาพ	โครงการ	1	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	( )	( ✓ ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( )จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
	สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	คน	11							
	ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบท. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	ร้อยละ	N/A.							

ที่	เกณฑ์วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากมี ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายละเอียดสิ่งชี้แจงในปี 2559 (ทั้งในและนอกที่อยู่ปฏิบัติ)			
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบฝึกอบรม/วัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม
19	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้า	โครงการ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
20	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบท. จัดฝึกอบรมบ้านผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าประจำ	โครงการ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
21	ร้อยละของผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบจาก อบท. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งของผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าทั้งหมดในพื้นที่	ร้อยละ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
22	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบท. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าในชุมชน จำนวนผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าที่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจาก อบท. จำนวนอาสาสมัครผู้ขายที่ได้รับบริการสนับสนุนจาก อบท. สัดส่วนจำนวนผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าผู้ช่วยอาสาสมัครผู้ขายต่อผู้คิดซื้อ/ผู้ขายสินค้าในชุมชน	โครงการ จำนวน คน ร้อยละ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
23	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบท. ดำเนินการรองรับการอยู่ร่วมกับผู้ขายในชุมชนอย่างปลอดภัย	โครงการ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				

ที่	แหล่งข้อมูล	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภาคใต้	วัตถุประสงค์	รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ			
						งบเงินเดือน	งบค่าตอบแทน/งบใช้สื่อ/งบวัสดุ/งบชุดทบทวน	งบลงทุน	รวม
24	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อปท. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้สูงอายุเสพศิลป์	โครงการ	โครงการพลังอยู่ดีเพื่อ	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	อาสาสมัครเสพศิลป์	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		3	บูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559	( )	( )	( )	( )	( )	( )
25	ร้อยละของผู้สูงอายุเสพศิลป์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อปท. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเสพศิลป์ทั้งหมดในพื้นที่	ร้อยละ		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		จำนวน		( )	( )	( )	( )	( )	( )
ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน (กรณีขนาดกลาง)									
26	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการด้วยความรู้	โครงการ	โครงการพัฒนาบริการงาน	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	อนามัยแม่และเด็ก	( )	( )	( )	( )	( )	( )
27	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. ส่งเสริม บ่มเพาะ /	โครงการ	1. โครงการพัฒนากิจการ	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	งานอนามัยแม่และเด็ก	( )	( )	( )	( )	( )	( )
28	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. ส่งเสริมหรือบ่มเพาะ/	โครงการ	2. โครงการส่งเสริม	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	พัฒนากิจการเด็ก 0-6 ปี	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. จัด	คน		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		4		( )	( )	( )	( )	( )	( )

1. โครงการพัฒนาสุขภาพผู้ว่า  
 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  
 3. โครงการอนามัยแม่และเด็ก  
 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน  
 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ว่า  
 6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  
 7. โครงการอนามัยแม่และเด็ก  
 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน



ที่	เกณฑ์ชี้วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	จากมีได้ ดำเนินการ (เลือก ✓)	จัดดำเนินการ (เลือก ✓)	รายละเอียดของ			รวม
							งบเงินได้ออน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบใช้ต่อ/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	
<b>ด้านการสาธารณสุขฐาน (การให้บริการวีโรคน่ารัก)</b>										
29	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการส่งเสริมป้องกัน ควบคุม ให้ความรู้ป้องกันโรคประจำถิ่น	โครงการ	2	1. โครงการควบคุมโรคที่ โรคที่เกิดจากยา 2. โครงการพัฒนา สาธารณสุขชุมชน ปี 59	( )	( )	( )	( )	( )	( )
30	จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับดูแลและ/หรือส่งเสริม โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบท. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	ร้อยละ	50		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		จำนวน			( ✓ )	( )	( )	( )	( )	( )
31	อบท. มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรของ อบท. ร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่	มี/ไม่มี	ไม่มี		( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>ด้านการสาธารณสุขชุมชน (การส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค)</b>										
32	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	โครงการ	3	1. โครงการพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก 2. โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก 0 - 6 ปี 3. โครงการอบรมผู้ปกครอง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	60		( )	( )	( )	( )	( )	( )
		ร้อยละ	80		( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>ด้านการสาธารณสุขชุมชน (การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว)</b>										
33	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	โครงการ	3	1. โครงการพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก 0 - 6 ปี 3. โครงการอบรมผู้ปกครอง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		คน	60		( )	( )	( )	( )	( )	( )

ที่	บทบัญญัติ	หน่วยงาน	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากมีได้ ดำเนินการ (เลือก✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายชื่อจริงที่ได้ดำเนินการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)			
							งบเงินคือ ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบช่วยเหลือ/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม
34	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการให้ คำแนะนำหรือดูแลหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพของ แม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	โครงการ	2	1. โครงการพัฒนาสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก 2. โครงการพัฒนา ศักยภาพบริการงานอนามัย แม่และเด็ก	( )	( ) อบท. ดำเนินการเอง (✓) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							คน	50		

**ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน**

35	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการณรงค์ให้ ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้อง ในด้าน สุขภาพกาย ใจ สังคม และสุขภาพจิตของเด็กของเด็ก	โครงการ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							คน			
36	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบท.	จำนวน	5		( )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ร้อยละ		
37	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ที่มุ่งเน้นการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน	จำนวน			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม	คน		
38	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ที่มุ่งสร้างความแข็งแรง ของทีมนักเตะเยาวชนในการแข่งขันกีฬาสถาปัตยกรรม หรือการ ก่อสร้างอาคารต่างๆ	จำนวน			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมลดความแข็งแรง ในปฎิบัติทางสถาปัตยกรรม หรือการก่อสร้างอาคารต่างๆ	คน		
39	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ที่มุ่งสร้างความแข็งแรง ให้แก่เด็กและเยาวชนจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	จำนวน	1	1. โครงการรณรงค์ใช้ ทางไกลความแข็งแรง	( )	( ) อบท. ดำเนินการเอง (✓) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
							จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย	คน	30	

ที่	เกณฑ์วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ทากมีที่ ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายจ่ายจริงที่ได้คำนวณการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)			รวม
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบร้อยละ/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	
40	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ที่สนับสนุนการ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน จำนวนเด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออก กำลังกายที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย อบท. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือการออก กำลังกายไปโครงการที่ อบท. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อ จำนวนเด็กและเยาวชนทั้งหมดที่	โครงการ			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จ้างหน่วยงานเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				

4.3.2 การกีฬา (เกณฑ์วัดทั้งหมด)

ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี										
1	ร้อยละของกลุ่มสตรีที่มีรายได้เพิ่มหรือมีงานทำต่อเมื่อ หลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
2	ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการศึกษาอาชีพ การ อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
3	ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อโครงการส่งเสริม สุขภาพสตรีที่ อบท. จัดให้มีขึ้น	ร้อยละ			( ✓ )					
4	ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการให้บริการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
5	ร้อยละของโครงการของ อบท. ที่กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล	ร้อยละ			( ✓ )					
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ										
6	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจสุขภาพเป็นประจำปกติ หรือไม่มีผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหมด	ร้อยละ			( ✓ )					
7	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพปกติและได้รับการ ดูแลจาก อบท. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล	ร้อยละ			( ✓ )					
8	ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรม ของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
9	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนด้านอาชีพหรือ รายได้เสริมจาก อบท. จนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการ ดำรงชีพ	ร้อยละ			( ✓ )					
10	ร้อยละของโครงการของ อบท. ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน การ คิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล	ร้อยละ			( ✓ )					

ที่	เกณฑ์วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากไม่ได้ ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายละเอียดการวัด				
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบให้ยืม/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	
<b>ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>											
11	ร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร หรือไม่มีปัญหา สุขภาพอื่นซ้ำ	ร้อยละ			(✓)						
12	ร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติและได้รับการ ดูแลหรือฟื้นฟูจาก อบท. ในการรักษา/ส่งต่อไปยัง สถานพยาบาล หรือการพักกายภาพบำบัด	ร้อยละ			(✓)						
13	ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบท.	ร้อยละ			(✓)						
14	ร้อยละของผู้พิการที่ทำงานหรือไม่มีงานทำที่ได้รับการดูแล ด้านอาชีพหรือการจ้างงานจาก อบท. จนมีรายได้เพียงพอ สำหรับการดำรงชีพ	ร้อยละ			(✓)						
15	ร้อยละของโครงการของ อบท. ที่กลุ่มผู้พิการอายุมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล	ร้อยละ			(✓)						
<b>ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้พิการที่มีความพิการ</b>											
16	ร้อยละของผู้พิการที่ขอ/ผู้ช่วยขอเอกสารทางการแพทย์ปกติ และได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก อบท. ในการรักษา/ส่ง ต่อไปยังสถานพยาบาล	ร้อยละ			(✓)						
17	ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการ/ผู้ช่วยขอเอกสารต่อการได้รับ การดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก อบท.	ร้อยละ			(✓)						
18	ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ช่วยขอเอกสารทางการแพทย์/ไม่มีงานทำที่ ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือการมีงานทำจาก อบท. จนมี รายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ	ร้อยละ			(✓)						
19	ร้อยละของผู้พิการที่มีความพิการได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก อบท. ที่สามารถเข้าถึงไปยังผู้พิการในตำบลได้	ร้อยละ			(✓)						
20	ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการทางการแพทย์ต่อการได้รับการ ดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก อบท.	ร้อยละ			(✓)						
<b>ด้านการสาธารณสุขชุมชน</b>											
21	ร้อยละของประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคประจำถิ่นไม่พบคำ มาตรฐานทางกายภาพหรือสาธารณสุข	ร้อยละ			(✓)						

ที่	เกณฑ์วัด	หน่วยนับ	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากมีได้ ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายได้จริงที่สำนักงานบริหารสาธารณะ ประจำปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)				
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบค่าตอบแทน/วัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	
22	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการได้รับ โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องของเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมด	ร้อยละ			( ✓ )						
23	ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยจากการไม่ได้รับโภชนาการ ทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อประชากรทั้งหมด	ร้อยละ			( ✓ )						
24	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีสุขภาพทุพโภชนาการ ซึ่ง ได้รับอาหารเสริม และคำแนะนำในการเข้าถึงทาง โภชนาการจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )						
25	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันโรค (vaccines) จาก อบท. ตามเกณฑ์ของกระทรวง สาธารณสุข	ร้อยละ			( ✓ )						
26	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ จาก อบท. ในการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวง สาธารณสุข	ร้อยละ			( ✓ )						
<b>ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน</b>											
27	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสมส่วนเกณฑ์ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ			( ✓ )						
28	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดู อย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทารุณกรรมจากลูกพี่ลูกน้อง	ร้อยละ			( ✓ )						
29	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาสังคมหรือ กระทำทารุณเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ร้อยละ			( ✓ )						
30	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัย อันควร	ร้อยละ			( ✓ )						
31	ร้อยละของโครงการ อบท. ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วน ร่วมในการ คิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตาม ประเมินผล	ร้อยละ			( ✓ )						
4.3-3 การริเริ่ม (เกณฑ์วัดตามพื้นฐาน)											
1	จำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/สิ้นผู้ลี้ภัยสำหรับผู้ลี้ภัยในชุมชน ของ อบท.	จำนวน			( ✓ )	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น					
	จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล/ฟื้นฟูสภาพจาก อบท.	คน				( ) ดำเนินการจากเอกชน/องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ					

ที่	เกณฑ์ชี้วัด	หน่วยงาน	ปริมาณงาน ในปี งบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หากมีได้ ดำเนินการ (เลือก✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายละเอียดวิธีการสาธารณะ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 44 จาก			รวม
							งบเงินก้อน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบวัสดุ/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	
2	จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ อบท. จำนวนผู้ที่ได้รับการดูแลจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care จาก อบท.	จำนวน คน			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณจาก อบท./องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
3	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบท. ในการตรวจสุขภาพกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว อบท. ในรอบปี ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว อบท. ในรอบปีเทียบกับจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่	โครงการ ร้าน ร้อยละ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณจาก อบท./องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
4	จำนวนโครงการเกี่ยวกับกรปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ	โครงการ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณจาก อบท./องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
5	จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อบท.	ครัว เรือน			(✓)					
6	จำนวนครัวเรือนผู้รายได้รายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อบท.	ครัว เรือน			(✓)					
7	จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือกองทุนของสภาประชาชน มีรายได้รายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินภายใต้ อบท. จำนวนครัวเรือนผู้รายได้รายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลค้ำจุนที่อยู่อาศัยจาก อบท. ร้อยละของครัวเรือนผู้รายได้รายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลค้ำจุนที่อยู่อาศัยจาก อบท.	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณจาก อบท./องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				
8	จำนวนโครงการที่ อบท. ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ	โครงการ			(✓)	( ) อบท. ดำเนินการเอง ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ( ) จัดงบประมาณจาก อบท./องค์กรอื่น ( ) สนับสนุนจากประชาชน/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ				

แบบกรอกข้อมูลแบบที่วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ สำหรับขอรับการสนับสนุนปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)

ที่	เกณฑ์ชี้วัด	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ อบท. ดำเนินการ/ คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ทางได้ดำเนินการ (เลือก ✓)	วิธีดำเนินงาน (เลือกวิธี ✓)	รายจ่ายจริงที่ได้ดำเนินการปี 2559 (ทั้งในและนอกข้อบัญญัติ)			รวม
							งบเงินเดือน ค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน/ งบใช้โดย/งบวัสดุ/ เงินอุดหนุน	งบลงทุน	
4.3.4. การรักษาสีลม (เกณฑ์ชี้วัดชั้นพิเศษ)										
1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์พักพิง/ศูนย์/พื้นที่ศูนย์สุขภาพที่ดำเนินการโดย อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อศูนย์บริการของศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ/Day-care ที่ดำเนินการโดย อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
3	ร้อยละของประชากรที่ไม่ประสบปัญหาสุขภาพจากการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบการบริการอาหารในเขตพื้นที่ อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รวมในชั้นของหรือผู้ช่วยโยกย้ายที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					
5	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	ร้อยละ			( ✓ )					
6	ร้อยละของจำนวนเด็ก 0-5 ปีที่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูไม่ ถูกวิธีจากผู้สูงอายุในครัวเรือนต่อจำนวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมด ที่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้สูงอายุเพียงลำพัง	ร้อยละ			( ✓ )					
7	ร้อยละของจำนวนผู้ที่เฝ้าระวังการพาดงตบในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก อบท.	ร้อยละ			( ✓ )					

- ( ) อบท. ดำเนินการเอง
- ( ) อบท. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
- ( ) จ้างเหมาจากเอกชน/องค์กรอื่น
- ( ) สนับสนุนภาคประชาสังคม/ อบท. อื่นๆ /องค์กรอื่นๆ